

Gio Linh, ngày 26 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả công tác thi hành án năm 2018
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa V (Kỳ họp cuối năm 2018). Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh báo cáo về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC.

1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự:

Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, Quyết định số 1286/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2017; Kế hoạch công tác số 1433/KH-CTHADS ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời ban hành các quyết định giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2018 đối với Chấp hành viên, xây dựng các kế hoạch về triển khai công tác thi hành án dân sự và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự.

Ngay từ đầu năm lãnh đạo đơn vị đã triển khai quán triệt đến Chấp hành viên và cán bộ công chức trong đơn vị về chấp hành pháp luật thi hành án, khẩn trương giải quyết đúng pháp luật các vụ việc đang thi hành, hạn chế để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại bức xúc trên địa bàn.

Chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên tiến hành xác minh, rà soát phân loại án đảm bảo chính xác theo quy định để từ đó có biện pháp thi hành dứt điểm. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn. Kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành án, tăng cường biện pháp kiểm tra đối với hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên.

2. Kết quả hoạt động thi hành án:

Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo tổ chức hiệu quả công tác thi hành án dân sự, chú trọng việc xác minh, phân loại đúng pháp luật các vụ việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong cao hơn so với năm 2017 về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy định mới

của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành án hành chính theo đúng quy định.

Tập trung chỉ đạo đối với những địa bàn có nhiều việc thi hành án phức tạp, khó thi hành vụ việc có số tiền lớn.

Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; gửi Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục tạo điều kiện cho người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án.

Tăng cường triển khai, hoàn thiện chương trình hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự và cơ chế một cửa tại cơ quan.

2.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc và tiền:

* Về việc:

- Tổng số việc thụ lý: 192 việc;
- Số việc đã ủy thác: 1 việc;
- Số việc phải thi hành: 191 việc.

+ 175 việc có điều kiện thi hành;

+ 16 việc chưa có điều kiện thi hành.

- Đã giải quyết xong: 157 việc ; trong đó xong hoàn toàn: 156 việc, đình chỉ 1 việc

đạt tỉ lệ 90%; (Chỉ tiêu được giao là 74%, vượt 16%).

Tỉ lệ giảm tồn đọng về tiền đạt -14%, so với chỉ tiêu được giao vượt 9%.

* Về tiền:

- Tổng số tiền thụ lý: 3.355.708.000đ, trong đó:

- Số tiền đã ủy thác: 800.000đ.

+ 1.734.551.000đ có điều kiện thi hành;

+ 1.620.357.000đ chưa có điều kiện thi hành.

- Đã giải quyết xong 993.700.000đ. Xong hoàn toàn: 934.017.000đ, đình chỉ: 59.683.000đ **đạt tỷ lệ 57%; (Chỉ tiêu được giao là 34%, vượt 23%).**

Tỉ lệ giảm tồn đọng về việc đạt -14%, so với chỉ tiêu được giao vượt 9%.

2.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Công tác tiếp công dân tiếp tục được quan tâm chú trọng. Đơn vị đã bố trí nơi tiếp dân hợp lý tại trụ sở làm việc của đơn vị và phân công lãnh đạo đơn vị định kỳ trực tiếp tiếp công dân; phân công công chức thường xuyên trực và tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; giải thích rõ các ý kiến thắc mắc của tổ chức, cá nhân liên quan trong thi hành án, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, xác minh, giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự, không để tồn đọng dẫn đến khiếu nại bức xúc kéo dài.

Năm 2018, không có người dân đến Chi cục khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

2.3. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra:

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, nghiệp vụ thi hành án tiếp tục được tăng cường theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động thi hành án dân sự, nhất là đối với những vụ án lớn, phức tạp tại địa phương. Quán triệt việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định, thực hiện tốt việc tiếp nhận bản án, quyết định, việc thụ lý, xác minh, phân loại án và sổ liệu thống kê về thi hành án. Chỉ đạo các Chấp hành viên tổ chức thi hành dứt điểm các vụ án lớn, phức tạp, vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng theo chỉ đạo của cấp trên.

- Tình hình thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc ra quyết định thi hành án, thụ lý thi hành án, phân loại việc, tiền thi hành án dân sự, kết quả thi hành án dân sự và công tác thống kê thi hành án dân sự năm được thực hiện đúng theo các quy định của Luật Thi hành án được sửa đổi bổ sung năm 2014, Nghị Định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, các Thông tư hướng dẫn thi hành về Luật Thi hành án dân sự.

2.4. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Công tác tổ chức, bộ máy: Đơn vị đã giới thiệu vào quy hoạch những cán bộ có năng lực vào các vị trí lãnh đạo phù hợp. Lãnh đạo đơn vị đã thực hiện việc đánh giá cán bộ công chức cuối năm theo đúng quy định.

+ Về biên chế: Tổng số biên chế được giao: 7 biên chế (Đủ so với chỉ tiêu)

Trong đó:

+ Số lượng Lãnh đạo: 2 đồng chí;

+ Số lượng Chấp hành viên: 03 Chấp hành viên;

- Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức: Tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ khi có kế hoạch đào tạo của cấp trên.

2.5. Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan:

Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban ngành liên quan ngày càng được tăng cường, gắn kết hơn, trong đó nhiều quan hệ phối hợp được thực hiện bằng các Quy chế phối hợp liên ngành, hoạt động có hiệu quả như: Quy chế phối hợp liên ngành theo Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự của Bộ tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan Thi hành án dân sự với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, lực lượng Công an duy trì thường xuyên, chặt chẽ, nhất là phối hợp giải quyết những vụ việc thi hành án dân sự có khó khăn, vướng mắc. Tòa án nhân dân kịp thời đình chỉ, phúc đáp các cơ quan Thi hành án dân sự về nội dung sai sót, chưa rõ trong bản án, quyết định. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức kiểm sát công tác thi hành án dân sự thường kỳ ở các đơn vị, kiểm sát cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật. Lực lượng Công an đã phối hợp tốt trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án; Động viên, thuyết phục người phải thi hành án đang chấp hành hình

phạt tù, thân nhân của họ tự nguyện thi hành phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự. Các cơ quan trong Khối Nội chính và các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản... đã tích cực phối hợp trong việc xác minh tài sản, định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự... các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, quản lý, chỉ đạo sát sao đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đã chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ cùng với cơ quan Thi hành án dân sự kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khó khăn, vướng mắc, khó thi hành tại địa phương.

2.6. Hoạt động của các Ban chỉ đạo Thi hành án:

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện đã được kiện toàn theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quy định hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự.

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự kịp thời chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ, nhất là chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc cưỡng chế thi hành những vụ án lớn, phức tạp, góp phần làm cho công tác thi hành án dân sự ở địa phương có sự chuyển biến khá tích cực, ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

2.7 Một số mặt công tác khác:

- Công tác thực hiện các Quy chế như: Quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí được đơn vị thực hiện tốt. Xây dựng Quy chế dân chủ, quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng lãnh đạo của đơn vị. Hoạt động quản lý, điều hành các mặt của lãnh đạo và cán bộ công chức tại các đơn vị đều bảo đảm dân chủ, phát huy sức mạnh của trí tuệ tập thể.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thi hành án dân sự: Chi cục đã phối hợp với Văn phòng UBND huyện, Phòng Tư pháp triển khai các văn bản về lĩnh vực thi hành án hành chính đồng thời được lồng ghép trong quá trình tổ chức thi hành án tại cơ sở, phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Thi hành án dân sự và quá trình tổ chức thi hành theo quy định.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, khó khăn:

Mặc dù đơn vị đã chủ động thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các chỉ đạo, yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương trong việc tổ chức thi hành án, nhưng vẫn còn một số vụ việc phức tạp chưa được giải quyết xong.

Đối với những vụ việc có điều kiện thi hành thì tài sản chủ yếu là giá trị phân tài sản trong khối tài sản chung của hộ gia đình người phải thi hành án. Khi Chấp hành

viên phân chia tỉ phần theo quy định tại điều 74 Luật THADS năm 2014 thì không có người mua phần tài sản đó.

Đối với các vụ án tín dụng Ngân hàng, nghĩa vụ phải thi hành lớn nhưng tài sản thế chấp, bảo đảm là những động sản có đăng ký quyền sử dụng nhưng qua công tác xác minh tại địa phương thì không có tài sản đó để cơ quan thi hành án xử lý theo quy định.

Một số Ngân hàng cung cấp thông tin điều kiện thi hành án của người phải thi hành án còn chậm so với quy định của pháp luật.

Đơn vị gặp khó khăn, thiếu thôn về cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ thi hành án, nhất là kho vật chứng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác.

2) Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại:

- Về chủ quan: Một số cán bộ công chức chưa thực sự nhạy bén trong việc cập nhật các văn bản pháp luật mới về công tác Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật liên quan trong việc giải quyết thi hành án.

- Về khách quan:

+ Số lượng biên chế được phân bổ ít, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế công việc ngày càng tăng về lượng án và lượng tiền.

+ Có sự bất cập, chông chéo của pháp luật khi áp dụng vào thực tiễn.

+ Điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương còn nhiều khó khăn, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân đang còn hạn chế, người phải thi hành án chây ì, chống đối việc thi hành công vụ của cơ quan Thi hành án trong quá trình giải quyết việc thi hành án.

Đánh giá chung:

Trong điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập của người dân còn thấp, đời sống khó khăn, thiếu thôn, nhiều vụ việc thi hành án khó khăn, Nhìn chung khí thế lao động, công tác trong đơn vị sôi nổi, các bộ phận đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, nội bộ đoàn kết, cơ quan và tổ chức công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần động viên cán bộ công chức vượt qua khó khăn, ốm đau, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể cán bộ thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả như sau:

Đối với Tập thể: Trong đợt thi đua cao điểm (6 tháng đầu năm) đơn vị đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc.

Năm 2018, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và đơn vị đã được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Giấy khen của Cục trưởng”.

Đối với cá nhân: Có 01 đồng chí đã được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen trong đợt thi đua cao điểm; 01 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2018; 10/10 đồng chí trong đơn vị được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 02 đồng chí được tặng “Giấy khen của Cục trưởng”.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2019.

1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc thực hiện các Nghị quyết TW4, TW5, TW6, TW7 Khóa XII.

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn thể đơn vị.

- Tăng cường công tác chỉ đạo của Cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị. Chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo thi hành án trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS, Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21/9/2015 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của ngành và địa phương đề ra.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của đơn vị.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ trực tuyến công tác thi hành án dân sự, niêm yết công khai các thủ tục hành chính.

- Tăng cường sự phối hợp với Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn trong công tác thi hành án dân sự; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác.

- Tập trung phân loại án chính xác 100% theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng các trình tự thủ tục thi hành án dân sự từ khi tiếp nhận bản án đến kết thúc hồ sơ đưa vào lưu trữ. Đối với những vụ việc khó thi hành, đơn vị cùng các cơ quan có liên quan tổ chức họp liên ngành để xin ý kiến chỉ đạo, có hướng giải quyết hồ sơ một cách hiệu quả.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động, tích cực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đối với các chấp hành viên trong công tác thi hành án nhằm có những biện pháp giải quyết dứt điểm các hồ sơ, phân đấu đạt và vượt chỉ tiêu ngành giao.

2. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Bộ Tư pháp; Tổng cục thi hành án dân sự cấp kinh phí để xây dựng kho vật chứng và sửa chữa lớn trụ sở làm việc của Chi cục đã xuống cấp hoàn toàn.

- Đề nghị cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tăng cường hơn nữa việc quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự.

- Đề nghị các cơ quan, ban ngành của huyện tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp với các cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương vững mạnh.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Gio Linh./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy Gio Linh;
- TT-HĐND huyện Gio Linh (để b/c);
- UBND huyện Gio Linh;
- Đại biểu HĐND huyện Gio Linh;
- Lưu: VT.



